



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย ๐๐๓๒๒.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ต้นเรื่อง

ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวฯ ไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปศพ.) อย่างเคร่งครัด

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จึงได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และมาตรการดังกล่าว รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยมุ่งหมายให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อพิจารณา

เพื่อตอบสนองนโยบายและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและแก้ไขการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จึงเห็นควร

๑. ลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๒. นำประกาศเจตนารมณ์ มาตรการการป้องกันและแนวปฏิบัติดังกล่าวประกาศบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล
๓. แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ มาตรการการป้องกัน และแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติ





ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวสมหทัย เอื้อใจ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิชิต รุ่งพทุธิกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน / ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	
วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องเจตนากรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องเจตนากรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Link ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศิริวรรณ โสภภาพิมลพัทธ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวสมหทัย เอื้อใจ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายลิขิต โสภภาพิมลพัทธ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลปิดประกาศ  (นางสาววรรณเทียม บุญใบ) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔